

Các địa phương có trách nhiệm chính trong việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn mình phụ trách. Các tỉnh chỉ đạo và phối hợp hoạt động của các ngành trong tỉnh và các huyện để giải quyết công việc kịp thời và có hiệu quả.

Các Bộ cần phân công một đồng chí thứ trưởng phụ trách công việc của ngành ở đồng bằng sông Cửu Long, có bộ phận cán bộ gọn nhẹ để giúp Bộ nắm và giải quyết công việc kịp thời và có hiệu quả.

Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, các Bộ Nông nghiệp, Thủy lợi, Tài chính, Ngân hàng, Vật tư, Lương thực, Nội thương, Lao động phải có quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với các tỉnh để giải quyết kịp thời các yêu cầu của sản xuất, xây dựng, lưu thông, phân phối.

Đề chỉ đạo tốt công việc phát triển nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, Thường vụ Hội đồng Chính phủ tăng cường sự lãnh đạo tập thể đối với công việc quan trọng này, đồng thời phân công một đồng chí Phó thủ tướng phụ trách đề chỉ đạo, phối hợp công tác giữa các ngành và các địa phương.

Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 1981

T.M. Hội đồng Chính phủ

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

TỔ HỮU

CÁC VĂN BẢN KHÁC

CHỈ THỊ của Thủ tướng Chính phủ số 50-TTg ngày 19-2-1981 về việc tổ chức Năm quốc tế những người tàn tật.

Hưởng ứng Năm quốc tế những người tàn tật do Liên hợp quốc đề xướng, Ủy ban Năm quốc tế những người tàn tật của Việt Nam đã được thành lập.

Ủy ban đã thông qua chương trình hoạt động của nước ta về Năm quốc tế những người tàn tật, đã hướng dẫn và phối hợp hoạt động của các ngành, các đoàn thể ở trung ương và các địa phương thực hiện chương trình đó.

Một số ngành, đoàn thể ở trung ương đã có chỉ thị hướng dẫn công tác cho ngành, đoàn thể mình ở địa phương và bắt đầu thực hiện một số công việc cần thiết. Nhiều tỉnh, thành phố đã thành lập Ủy ban Năm quốc tế những người tàn tật, một số nơi đã có chương trình hoạt động và triển khai công việc này xuống cấp huyện, quận. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình hoạt động còn chậm: một số tỉnh, thành phố vẫn chưa lập xong tổ chức, chưa đề ra chương trình hoạt động cụ thể; công việc mới bắt đầu triển khai xuống huyện, chưa xuống tới cơ sở,

tới nhân dân và đồng bào tàn tật. Nhiều việc thuộc trách nhiệm của một số ngành ở trung ương và các cấp chính quyền địa phương chưa được thực hiện đúng thời gian quy định hoặc chưa được tiến hành.

Để khắc phục những thiếu sót nói trên, đảm bảo cho việc tổ chức Năm quốc tế những người tàn tật ở nước ta đạt yêu cầu mong muốn, xứng đáng với truyền thống thương yêu đùm bọc lẫn nhau rất tốt đẹp của nhân dân ta, thể hiện đúng tinh thần hiến pháp mới của nước ta, và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với đồng bào tàn tật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành, các đoàn thể ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy mạnh những hoạt động về năm quốc tế những người tàn tật theo chương trình đã đề ra và chú ý tập trung làm tốt những việc cấp bách dưới đây:

1. Các địa phương cần thành lập xong trong quý I năm 1981 Ủy ban Năm quốc tế những người tàn tật ở các tỉnh, thành phố và cấp huyện, quận, thị xã theo hướng gọn nhẹ; nhanh chóng đưa hoạt động xuống tới phường, xã. Cần phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, xây dựng và củng cố tổ chức của người mù ở trung ương và địa phương; xây dựng và phát triển phong trào quần chúng thường xuyên chăm sóc, trợ giúp đồng bào tàn tật.

2. Trong quý I năm 1981, các ngành, đoàn thể ở trung ương nhất là các ngành thành viên của Ủy ban Năm quốc tế những người tàn tật và các cấp chính quyền địa phương phải xây dựng xong chương trình hoạt động của ngành, đoàn thể và địa phương mình về năm quốc tế những người tàn tật. Các ngành, các đoàn thể phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp dưới, nhất là ở cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động để đưa lại kết quả thiết thực.

3. Các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình, văn hóa văn nghệ và các tổ chức đoàn thể xã hội cần có kế hoạch tuyên truyền giáo dục về ý nghĩa và chương trình hoạt động của nước ta về Năm quốc tế những người tàn tật; động viên mọi người nhận thức đúng đắn và thông cảm sâu sắc với những khó khăn của đồng bào tàn tật; ra sức chăm sóc, giúp đỡ thương binh và đồng bào tàn tật ổn định cuộc sống, tạo điều kiện để những người tàn tật tham gia thích hợp vào các mặt hoạt động xã hội có ích, chú ý động viên anh chị em thương binh và đồng bào tàn tật nêu cao ý thức tự lực cánh sinh, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên tổ chức tốt cuộc sống bản thân và làm tròn nghĩa vụ công dân.

4. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thương binh và xã hội và Tổng cục Thống kê hướng dẫn ngay các địa phương tổ chức trong quý I năm 1981 cuộc điều tra cơ bản về tình hình người tàn tật ở nước ta để có số liệu đầy đủ và đáng tin cậy làm cơ sở cho việc nghiên cứu các phương án, kế hoạch, chính sách và biện pháp cụ thể để xây dựng và phát triển các sự nghiệp phục vụ thương binh, bệnh binh và đồng bào tàn tật.

Bộ Y tế cùng Bộ Thương binh và xã hội sớm có kế hoạch về các mặt hoạt động sau đây:

— Xem xét và từng bước phát triển hệ thống tổ chức chính hình và phục hồi chức năng ở các cấp trong cả nước.

LawSoft * Tel: +84-8-3845 6684 * www.ThuVienPhapLuat.com

— Khắc phục di chứng vết thương chiến tranh cho thương binh và di chứng bệnh tật cho trẻ em.

— Mở rộng công tác phục hồi chức năng ở các bệnh viện.

— Xúc tiến xây dựng các cơ sở đã được duyệt trong kế hoạch Nhà nước, xét duyệt và hướng dẫn cho các địa phương thực hiện các đề án xây dựng mới.

5. Bộ Giáo dục cùng với Bộ Thương binh và xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn các tỉnh, thành phố xây dựng các đề án mở các loại trường, lớp chăm sóc, giáo dục trẻ có tật (mù, điếc, câm, chậm phát triển trí tuệ và các loại tật khác); thống nhất quy định về trách nhiệm quản lý các trường, lớp này trong cả nước. Trước mắt Bộ Giáo dục cần ban hành sớm chương trình giáo dục cho trẻ em điếc, câm và trẻ mù, đồng thời tiếp tục nghiên cứu nội dung chương trình giáo dục cho trẻ em có tật khác; cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên trực tiếp làm công tác quản lý, giảng dạy và phục vụ trẻ em có tật. Giúp đỡ các địa phương giải quyết vấn đề trang thiết bị cho các trường, lớp dạy trẻ có tật. Trong học kỳ II năm học 1980 — 1981 cần mở cuộc vận động trong các trường học về chăm sóc, giúp đỡ, giáo dục người có tật.

Bộ Giáo dục cùng Bộ Thương binh và xã hội, Bộ Y tế, Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban thiếu niên nhi đồng nghiên cứu công tác chăm lo giáo dục cho trẻ em có tật ở lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo và thiếu niên.

6. Bộ Lao động nghiên cứu đề cuối năm 1981 có thể trình Chính phủ ban hành danh mục ngành nghề dành riêng cho người tàn tật, chính sách, chế độ đối với lao động tàn tật, phối hợp các viện khoa học kỹ thuật, các cơ sở sản xuất, nghiên cứu chế tạo các trang bị, phương tiện, công cụ dùng cho người tàn tật lao động để họ lao động được thuận lợi và có năng suất; cùng với Bộ Y tế phối hợp với các ngành chức năng của Nhà nước hướng dẫn, thanh tra, đôn đốc các biện pháp bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động,

7. Tổng cục dạy nghề cùng Bộ Lao động nghiên cứu mở rộng việc dạy nghề, nâng cao tay nghề, hướng dẫn nghề nghiệp và sử dụng người tàn tật còn khả năng lao động; trước mắt hướng dẫn cho các địa phương tận dụng năng lực ngành nghề tiểu, thủ công nghiệp để dạy nghề, truyền nghề và sắp xếp việc làm cho người tàn tật.

8. Bộ Thương binh và xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan đề trong quý II hoặc quý III hoàn thành dự thảo pháp lệnh về bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của người tàn tật theo tinh thần hiến pháp mới; hướng dẫn việc thực hiện chính sách đối với các cơ sở sản xuất tập trung của người tàn tật và nghiên cứu tổ chức một loại quỹ xã hội dành riêng cho việc phát triển các cơ sở sự nghiệp chăm sóc và trợ giúp người tàn tật, dựa vào sự giúp đỡ ủng hộ của nhân dân, sự đóng góp của hợp tác xã và sự bảo trợ của ngân sách Nhà nước.

LawSoft * Tel: +84-8-3845 6684 * www.ThuVienPhapLuat.com

Nhân Năm quốc tế những người tàn tật, tùy điều kiện cụ thể, các địa phương có thể tổ chức các hình thức hoạt động, lao động lấy tiền giúp thương binh và những người tàn tật. Bộ Thương binh và xã hội cùng Bộ Y tế và các ngành liên quan xây dựng trong quý I năm 1981 một chương trình tranh thủ viện trợ cho người tàn tật và đề nghị lên Hội đồng Chính phủ cách tiếp nhận, quản lý và sử dụng số viện trợ đó; sớm nghiên cứu trình Hội đồng Chính phủ một hình thức tổ chức thích hợp để tiếp tục hoạt động đối với người tàn tật sau khi Ủy ban Năm quốc tế những người tàn tật các cấp kết thúc năm hoạt động.

Song song với tất cả các việc nói trên, các cấp, các ngành và các đơn vị lao động sản xuất cần chỉ đạo và thực hiện nghiêm ngặt những nội quy và kỷ luật về an toàn lao động, an toàn giao thông, tăng cường giáo dục cho mọi người về ý thức phòng tránh tai nạn để hạn chế tới mức thấp nhất sự tàn tật nảy sinh gây bất hạnh cho con người.

Tổ chức tốt Năm quốc tế những người tàn tật có nhiều ý nghĩa quan trọng. Mọi ngành, mọi cấp, mọi tổ chức xã hội cần phát huy đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn và khả năng của mình, bảo đảm cho chương trình hoạt động của nước ta về vấn đề này đạt nhiều kết quả thiết thực.

Ủy ban Năm quốc tế những người tàn tật của Việt Nam giúp Chính phủ hướng dẫn, phối hợp và theo dõi, đôn đốc các ngành, các đoàn thể, các địa phương thực hiện tốt chỉ thị này và đề nghị với Chính phủ xem xét những vấn đề cần thiết; đề nghị khen thưởng những ngành, địa phương và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc đầy tình nghĩa này.

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 1981

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

TÓ HỮU